

จัดคอร์สตีว'30นักสืบ' ลุยปราบโจรเมืองกรุง

เปิดอบรม 30 นักสืบวันนี้ โจรกรุงสะท้าน
ตั้งเขียนดั่งในตำนานเป็นวิทยากร 'บักต่อ' ให้
'แบ็กทูเดอะเบสิก' เน้นเดินดิน นำหลักสูตร
เอพีไอโอร่วม (อ่านต่อหน้า 13)

'30นักสืบ'

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ธรรมสุนทร ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ผบก.สส.บข.น.) กล่าวว่า พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผช.ผบ.ตร. จะเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ชั้นพิเศษ TOPG ของ บข.น. ในวันที่ 18 มีนาคม ที่ บก.สส.บข.น. มี พล.ต.ท.ธิตติ แสงสว่าง ผช.บ.น. มาร่วมด้วย จะมีตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับรองสารวัตร ชั้นยศ ร.ต.ท.-ร.ต.อ.ใน บข.ก. 30 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก บก.น.1-9 และสืบนครบาลมาฝึกอบรม 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม-2 สิงหาคม

พล.ต.ท.ธีรเดชกล่าวว่า โครงการนี้เกิดมาจาก พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. มุ่งสร้างองค์กรตำรวจให้เป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมายในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา และคำนึงถึงหลักคือ พิทักษ์ราษฎร์ ปราบภัย รับใช้ประชาชน เป็นการเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องพัฒนาตำรวจให้เท่ากับรูปแบบอาชญากรรมใหม่ โดยเฉพาะการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานของการกระทำความผิดเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข และทำให้ประชาชน

เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ปรากฏว่าตำรวจสืบสวนระดับปฏิบัติการมีจำนวนไม่เพียงพอต่ออาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้น และรูปแบบกระทำความผิดที่ซับซ้อนและทวีความรุนแรง ทำให้ต้องมีโครงการนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีการสืบสวนที่ทันสมัยให้เท่ากับกับสังคมยุค 5G ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม อุดมการณ์ จิตวิญญาณ และการอุทิศตนของตำรวจฝ่ายนักสืบสวนให้มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจฝ่ายสืบสวนอย่างมืออาชีพ ทำให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจ

พล.ต.ท.ธีรเดชกล่าวว่า หลักสูตรอบรมนักสืบชั้นพิเศษ TOPG ในยุค พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ต่างกับหลักสูตรนักสืบรุ่นพิเศษ 5G พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.คนที่ 12 กล่าวคือ หลักสูตรที่จะอบรมนี้จะคืนสู่สามัญ (Back to the basic) เน้นการเดินดิน เป็นเทคนิคการสืบสวนฝังตัวปลอมตัว ฝ้าจุด สะกดรอย เพราะเนื่องจากพอมือเทคโนโลยีตำรวจนักสืบเน้นการใช้สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ ไม่เน้นการเดินดิน จนวันนี้การสืบสวนแบบนี้หายไป ทั้งนี้ ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรจะเน้น 1.ปลูกฝังคุณธรรม จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อุทิศตนในการปฏิบัติงานเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง โดยจะเชิญนักสืบเป็นที่ตำนานมาเป็นวิทยากร อาทิ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข, พล.ต.ต.ปรีชา ธิมาฆมนตรี อดีตรองผู้บัญชา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน อดีต ผช.ผบ.ตร., พล.ต.ท.วรรณรัตน์ ศษ.รักษ์ อดีต ผช.บ.น., พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเฝ้า อดีต ผู้บังคับการกองปราบปราม เป็นต้น และ 2.นักสืบในฐานะนักล่าโจร หรืออาชญากร ถ้าสืบไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายไม่หยุด จะตามล่าจนกว่าจะจับได้ แม้หนีไปในรกก็จะตาม เรียกว่าลึกลับชาญฉลาดเหนือ นอกจากนี้จะนำวิธีการสืบสวนหลักสูตรเอพีไอโอโดยเชิญผู้ผ่านการอบรมมาให้ความรู้มาปรับใช้กฎหมายไทย และให้ความรู้ ร.บ.อุ้มหาย, พ.ร.บ.ยาเสพติด รวมทั้งจะเชิญวิทยากรจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่มีความเชี่ยวชาญสะกดรอยยาเสพติดมาให้ความรู้เรื่องสะกดรอย, กองบัญชาการตำรวจสันติบาลให้ความรู้การหาข่าว, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ บข.น.ให้ความรู้เทคโนโลยี และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนให้ความรู้การฝึกยุทธวิธี และพิสูจน์หลักฐาน จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวิทยากรภายนอกจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไปรษณีย์ที่จะให้ความรู้ขั้นตอนส่งพัสดุ การจัดการสื่อสาร และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับตำรวจนักสืบที่ผ่านการอบรมหลักสูตรครูพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้กำกับการสืบสวน กก.สส.บก.น.1-9 และ บก.สส.บข.น.จะเลือกผู้ฝึกอบรมไปฝึกอีก 1 เดือนเพื่อให้คุ้นเคยกัน หลังจากนั้นทำงานใน กก.สส.บก.น.1-9 และ บก.สส.เป็นเวลา 3 ปี ตามที่ครูพี่เลี้ยงคัดเลือกให้

“หลักสูตรนี้มีความท้าทายมาก ไม่ใช่หลักสูตรปกติ ต้องขึ้นอยู่กับ ผบ.ตร.ในยุคต่างๆ ด้วยว่าจะให้มีหลักสูตรนี้หรือไม่ เพราะระหว่างที่ฝึกอบรม 5 เดือน รองสารวัตรที่ทำหน้าที่รับแจ้งความในแต่ละ สน.จะหายไป 30 คน แต่เมื่ออบรมเสร็จทำให้งานสืบสวนสอบสวนมีความแข็งแกร่งขึ้น มั่นใจว่าจากนี้ไปอีก 5 เดือนโจรเมืองกรุงสะท้านแน่” พล.ต.ท.ธีรเดชกล่าว